



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. รายงานพิเศษ: ไม่แพงตรงไหนเอาปากกามาวาง ชาวบ้านกระอักค่าครองชีพพุ่ง...	ข่าวสด
2. นักปรับปรุงพันธุ์พืชหญิง เบื้องหลังความยั่งยืนทางการเกษตร	ไทยโพสต์
3. เร่งแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน	เดลินิวส์
4. ภาพข่าว: ส่งเสริมเกษตรกร	ข่าวสด
5. ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ยกระดับรายได้เกษตรกร	แนวหน้า
6. คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์วันหยุด: แพลตฟอร์มแห่งโอกาส' โอกาสดีๆของSMEs...	แนวหน้า
7. ตรวจสอบประกันรายได้เกษตรกร จ่ายเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 22	bangkokbiznews.com
8. “ทุเรียน” ตะวันออกล้นตลาดแสนล้าน รัฐบาลเมินเจรจา “ทางรอด”	prachachat.net
9. ห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง รัฐบาลสั่งเตรียมพร้อม บริการจัดการน้ำให้พอ	naewna.com
10. ปลื้ม! ชาวดูไบตอบรับผลไม้ไทย เตรียมปักหมุดในตลาดตะวันออกกลาง	siamrath.co.th

\*\*\*\*\*

# ไม่แพงตรงไหนเอาปากกามาวาง ชาวบ้านกระอักค่าครองชีพพุ่งแซงรายได้



## พิศ รายงาน

ปลายปี 2564 ปัญหาโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจ แต่การที่โอเปกจำกัดการส่งออกแคว้นละ 4 แสนบาร์เรล ระหว่างช่วง พ.ย.-2564-เม.ย.2565 ยังคงกดดันให้



ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ราคาปรับจาก 72.46 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ในเดือนก.ย. 2564 เป็น 80.67 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ในเดือนต.ค. 2564 ดันราคาขายปลีกดีเซลและลิตรละ 29.89 บาท ใกล้เคียงเพดานราคา ลิตรละ 30 บาท ที่รัฐบาลตรึงไว้ ทำให้ นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ต้องระดมมือบรรลพรถกอกมาிடถนน





# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 13 มีนาคม 2565

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11428

Col.Inch: 200.40 Ad Value: 220,440

หน้า: 5(กลาง)

PRValue (x3): 661,320

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ไม่แพงตรงไหนเอาปากกามาวง ชาวบ้านกระอักค่าครองชีพพุ่งแซงรายได้

เรียกกร้องให้รัฐช่วยตรึงดีเซลไว้ที่

จุดคุ้มทุน ลิตรละ 25 บาท ถ้าไม่ช่วยจะหยุดวิ่งรถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และจะปรับขึ้นค่าขนส่งอีก 20%

ขณะที่ นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกมาคอนเฟิร์มว่า จะกระทบทำให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้น 3-4% แน่นนอน เพราะค่าขนส่งคิดเป็น 10-15% ของต้นทุนการผลิต ปมน้ำมันแพงยังไม่คลาย ปัญหาใหม่ก็ถาโถมครวญยิ่งตรงถึงผู้บริโภค ราคาเนื้อหมูปรับขึ้นพรวดเพราะผลผลิตหมูในประเทศหายไปราว 8 ล้านตัว จากปัญหาอหิวาต์แอฟริกาตะวันออก สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ออกมายอมรับว่า ราคาหมูเริ่มแพงต่อเนื่อง

เริ่มตั้งแต่เดือนต.ค.2564 ราคา 164 บาท/ก.ก. เดือนธ.ค.2564 กระโดดเป็น 200 บาท/ก.ก. และทะยานแตะ 220 บาท/ก.ก. ในเดือนม.ค.2565 ทุบสถิติแพงสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่เนื้อไก่ ก็โดนหางเลขแพงไปด้วย เพราะคนหันมากินไก่แทน

น้ำมันปาล์มขวดก็สุดอั้น ทอยปรับขึ้นราคาขายปลีก รวมๆ แล้ว 18 บาท/ขวด คือ ปรับจาก 50 บาท/ขวด เป็น 68 บาท/ขวด ในช่วงต้นปี 2565 เพราะราคาผลปาล์มดิบตั้งแต่ 12 บาท/ก.ก. สูงสุดในรอบ 60 ปี จากผลผลิตไทยลดลง 70% ขณะที่ผลผลิตปาล์มของมาเลเซียและอินโดนีเซีย ผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกลดลง 5% จากผลกระทบโควิด-19 ที่ทำให้ขาดแรงงานในการเก็บเกี่ยว

**ย**้อนกลับมาดูปัญหาน้ำมันแพงในบ้านเราจะเห็นว่ายังกังวอนแรงต่อเนื่องมาจนถึง เดือนม.ค. 2565 สุดท้ายรัฐบาล ยอมลดภาษีสรรพสามิต



ลิตรละ 3 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จนถึง 20 พ.ค. 2565 กดราคาขายปลีกลดลงลิตรละ 2 บาท หวังจะสกัดมือบรรจบรถและกุมไม้ให้ของกินของใช้ขึ้นราคา ตามประสาคนโลกสวย

แต่ความเป็นจริงกลับตรงข้าม อวสานโลกสวยด้วยคำพูดยืนยันของพ่อค้าตัวจริง อย่าง นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทย ที่บอก ว่า เดือนก.พ. 2565 ผู้ผลิตแจ้งปรับขึ้นราคาสินค้ามาแล้ว 3 รายการ คือ น้ำมันถั่วเหลือง ขนขึ้น 10% ราคาตะ 59 บาท/ขวด, เหล้าเบียร์ ขึ้น 20-30 บาท/ลิ้ง เครื่องดื่มชูกำลังขวดละ 2 บาท

ซ้ำด้วยราคาสินค้าเกษตรสำคัญ 2 รายการก็ชักแถวประกาศปรับขึ้นราคาในช่วงนี้ คือ ไข่ไก่ โดยสมาคมผู้ค้า ผู้ผลิตและส่งออกไข่ไก่แจ้งปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีกฟองละ 30 สตางค์ ทำให้ราคาขยับขึ้นเป็นฟองละ 8.20 บาท หรือแผงละ 9 บาท (30 ฟอง) เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค. 2565

และมะนาว ที่ราคาปรับสูงขึ้นเป็นลูกละ 7 บาท จนร้านอาหารประเภทยำ ส้มตำ และร้านขายเครื่องดื่มผสมมะนาว พร้อมใจกันขึ้นราคาเมนูละ 5 บาททันที

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ออกมายอมรับว่าเกิดจากปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตหายไปจากตลาด 70-80%



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 13 มีนาคม 2565

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11428

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 200.40 Ad Value: 220,440

PRValue (x3): 661,320

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ไม่แพงตรงไหนเอาปากกามาวง ชาวบ้านกระอักค่าครองชีพพุ่งแซงรายได้

พร้อมแนะให้ผู้บริโภคหันไปใช้มะม่วง มะขามเปียก ทดแทน สุดท้ายกลายเป็นไวรัสในโซเชียล ที่ชาวเน็ต รุมโจมตีรัฐบาลที่แก้ปัญหาไม่ถูกจุด

ร้อนถึง นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและร.พ.พาณิชย์ เจ้ากระทรวงดูแล



ปากท้อง ต้องออกแอ๊กชั่น สั่งกรมการค้าภายใน ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตช่วยตรึงราคาสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการครองชีพจำนวน 18 รายการ

ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารสด อาหารกระป๋อง ข้าวสาร ซอสปรุงรส น้ำมันพืช น้ำมันหมู และผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง อาหารสัตว์ เหล็ก ปูนซีเมนต์ กระดาษ ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ และบริการผ่านห้างค้าปลีก-ส่ง พร้อมผนวกรวมผู้ถือการคำรัสเซีย

ระหว่างที่คนไทยกำลังทุกข์หนักจากปัญหา ค่าครองชีพ จู่ๆ ช่วง ก.พ. 2565 ก็เกิดเหตุการณ์ช็อกโลก เมื่อรัสเซียประกาศทำสงครามกับยูเครน กระทบราคาน้ำมันดิบขึ้นไปแตะที่ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล และกระโดด เป็น 123.14 ดอลลาร์/บาร์เรล ในเดือนมี.ค. 2565 ขณะที่นักวิเคราะห์วงการน้ำมันระบุว่าหากมีการสกัดน้ำมันรัสเซียเข้าสู่ตลาดโลก ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นไปที่ระดับ 200 ดอลลาร์/บาร์เรลอย่างรวดเร็ว

ในขณะที่รัสเซียส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก

ครองส่วนแบ่งราว 10% ขู่ว่าหากน้ำมันจะพุ่งชนมากกว่า 300 ดอลลาร์/บาร์เรล ล่าสุดกดดันให้เงินเฟ้อของไทยในเดือน ก.พ.2565 เด้งขึ้นมาอยู่ที่ 5.28% ทบสถิติสูงสุดในรอบ 13 ปี นับจากช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย ชี้ชัดๆ ว่าราคาสินค้าต้องพุ่งแบบคูณไม่ยั้งแน่นอน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิเคราะห์ว่านอกจากน้ำมันแพง จะส่งผลกระทบต่อคนไทยแล้ว ยังมีสินค้าที่ไทยนำเข้าจากรัสเซียและยูเครนอีก

หลายรายการที่จะมีผลกระทบกับปากท้องคนไทย จากราคาสินค้าที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 1.ปุ๋ยเคมี ซึ่งไทยต้องนำเข้าแม้ปุ๋ยยูเรีย 100% จะกระทบต่อเนื่องไปยัง ชาวสวน ชาวไร่ 2.เหล็กเส้น จะดันราคาที่อยู่อาศัยให้พุ่งสูงขึ้น ขณะที่เหล็กแผ่นจะทำให้อาหารกระป๋อง โดยเฉพาะปลากระป๋องแพงขึ้น

3.สินแร่ และ 4.ธัญพืช โดยเฉพาะข้าวสาลี จะทำให้ราคาอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้น กระทบเป็นโดมิโน ไปยังราคาเนื้อไก่ หมู และไข่ไก่ ให้ปรับเพิ่มขึ้นอีก รวมไปถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีแป้งสาลีเป็นต้นทุนสำคัญ และขนมปัง เรียกว่าเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้า เพราะกลุ่มสินค้าจำเป็นเกือบทุกกลุ่ม ตั้งแต่ของกินของใช้ ที่อยู่อาศัย และปัจจัยภาคการเกษตร และภาคการผลิต จะยกขบวนปรับราคากัน

ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแพง ยังส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ ขวดแก้ว และพลาสติก อีกด้วย เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลผลิตที่ได้มาจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อาจส่งผลกระทบต่อราคาของกินของใช้ในครัว เช่น น้ำปลา ซอส ซีอิ๊ว ข้าวแดงแก้ว ถังพลาสติกใส่อาหาร และกระดาษทิชชู

(ขงทตทท) มุงกยเมททบเมอเทอ และบรทเยกขชู  
ปรับราคาขึ้น เรื่องนี้ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม  
อธิบดีกรมการค้าภายในสั่งการให้เจ้าหน้าที่จับตาราคา  
บรรจุกัญห้แล้ว

ด้านผู้ผลิต นายเกรียงไกร เขียรนุกูล รองประธาน  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ออกมา  
ประกาศแล้วว่า จำเป็นต้องทยอยปรับขึ้นราคาสินค้า  
ในช่วง 3-6 เดือนต่อจากนี้ หากสต็อกวัตถุดิบของ  
กำหนด ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อด้านต้นทุนและ  
ให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้

สอดคล้องกับกรณีที่ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  
2 แบรินด์ดังที่แจ้งขอปรับขึ้นราคาขายส่งของละ  
25 สตางค์ เริ่มเดือนเม.ย. 2565 เพราะต้นทุนข้าว  
สาลี น้ำมันปาล์ม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแพงขึ้น  
ขณะที่นมสดและนมข้น จะปรับราคาอีกกระป๋องละ  
2 บาท ในเดือน มี.ค.-เม.ย. 2565 เช่นกัน เพราะ  
ต้นทุนเหล็กแผ่นทำกระป๋องที่ปรับเพิ่มขึ้น

ระหว่างที่สินค้าจำเป็นส่วนใหญ่ยังไม่มีการ  
ปรับขึ้นราคา ล่าสุดเนื้อหมูก็เริ่มกลับมาแพงอีกครั้ง  
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ขายเป็นปลีกพุ่งขึ้นอีก 8 บาท/ก.ก.  
แตะ 182 บาท/ก.ก. แล้ว เพราะต้นทุนวัตถุดิบ  
อาหารสัตว์แพงขึ้น ทั้งข้าวสาลี กากถั่วเหลือง  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เชื่อว่า เนื้อไก่ ไข่ ก็จะขึ้นราคาตามมาติดๆ เพราะ  
ใช้อาหารสัตว์ตัวเดียวกัน

ไม่มีใครตอบได้ว่าสงครามจะจบเมื่อไหร่ ราคา  
น้ำมันจะหยุดอยู่ตรงไหน ถ้าพึ่งเพียงมาตรการ  
ขอความร่วมมือผู้ผลิตตรึงราคากงใช้ได้แค่ชั่วคราว  
ช่วยยาม

ถึงเวลาที่กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งแก้ปัญหาที่  
ต้นเหตุ อย่าปล่อยให้คนไทยมีรายได้ไม่พอยังชีพ  
เพราะสินค้าราคาแพงไม่หยุด



# นักปรับปรุงพันธุ์พืชหญิง เบื้องหลังความยั่งยืนทางการเกษตร

**ค** วามหลากหลายของผลิตผลทางการเกษตรในปัจจุบันนี้มีที่มาอย่างไร ทำไมจึงสามารถบริโภคผักผลไม้เมืองหนาวที่เพาะปลูกในประเทศไทยได้ และทำไมจึงมีผักและผลไม้หลายสายพันธุ์ให้เลือกบริโภคได้ตลอดทั้งปี หนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังความหลากหลายของพืชพันธุ์ต่างๆ เหล่านี้คือ “นักปรับปรุงพันธุ์พืช” หนึ่งในอาชีพที่ช่วยผลักดันความยั่งยืนทางการเกษตรของไทย

เนื่องในวันสตรีสากล 2565 บริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมส่งเสริมความเท่าเทียมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในการทำงาน ผ่านการนำเสนอเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจของหญิงแกร่งผู้อยู่เบื้องหลังผลงานการปรับปรุงพันธุ์พืชของเจียไต๋ **จารุณี บัวบุชา** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ที่เริ่มเส้นทางอาชีพในบทบาท “นักปรับปรุงพันธุ์พืช” เป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปีจนประสบความสำเร็จในอาชีพ และได้ส่งมอบสายพันธุ์พืชผักใหม่ๆ สู่ตลาดสร้างความหลากหลายและความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้บริโภค

**จารุณี** กล่าวว่า งานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชช่วยสร้างสายพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น ทนต่อสภาพอากาศ ทุนโรคและแมลง เกษตรกรจึงสามารถเพาะปลูกได้ในหลากหลายภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังให้รสชาติและรสสัมผัสที่ตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งการปรับปรุงพันธุ์พืชแต่ละชนิดนั้นเป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูก การทดสอบ การปรับปรุงแก้ไข ซึ่งกว่าจะประสบความสำเร็จในแต่ละสายพันธุ์มักใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5-10 ปี ทั้งนี้เพื่อสร้างสายพันธุ์พืชที่ตอบโจทย์และสร้างประโยชน์ให้กับทั้งเกษตรกรผู้ปลูก ผู้ค้า และผู้บริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนทางการเกษตร

“บทบาทของนักปรับปรุงพันธุ์พืช เราถือได้ว่าเป็นผู้ที่พัฒนาพันธุ์ ทำให้มีสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตมากขึ้น มีคุณภาพ ตรงนี้ถือว่า



นักปรับปรุงพันธุ์พืชทำให้สายพันธุ์พืชมีความยั่งยืนต่อไป ไม่ว่าจะสภาพอากาศจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม เราก็ยังมีพันธุ์พืชที่สามารถปลูกได้... ถือว่าเป็นความยั่งยืนของวงการเกษตร โดยเฉพาะในส่วนของพืชที่เป็นอาหารของมนุษย์เรา” **จารุณี** ตอกย้ำถึงความสำคัญของอาชีพนักปรับปรุงพันธุ์พืชต่อความมั่นคงทางอาหาร

ที่เจียไต๋ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเพศใดก็สามารถแสดงความสามารถและเติบโตในองค์กรได้อย่างเท่าเทียม มาร่วม #BreakTheBias ที่มีต่อผู้หญิงรับวันสตรีสากลไปด้วยกัน พร้อมติดตามแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของนักปรับปรุงพันธุ์พืชหญิงแห่งเจียไต๋ **จารุณี บัวบุชา** กับการพิสูจน์ตัวเองถึงบทบาทของผู้หญิงในอาชีพด้านการเกษตรได้ในแคมเปญ #เพราะกล้า EP.3 ตอน “กล้าที่จะ... ต่าง” ได้ที่ <https://fb.watch/bCtdfzKkXX/> และติดตามข้อมูล รวมถึงสาระการเกษตรได้ทางเว็บไซต์เจียไต๋ [www.chiataigroup.com](http://www.chiataigroup.com).



## เร่งแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน

**ส**ถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) พื้นที่ภาคเหนือ ปี 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 8 มีนาคม 2565 เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3,717 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 5,316 จุด พื้นที่เกษตรและที่อื่น ๆ 3,763 จุด รวมทั้งสิ้น 12,796 จุด หากเปรียบเทียบสถานการณ์จุด Hotspot สะสมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ปี 2563 ถึงปี 2565 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 8 มีนาคมของปี) ในปี 2563 เกิดขึ้น 25,770 จุด ปี 2564 เกิดขึ้น 17,289 จุด และปี 2565 เกิดขึ้น

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ดูแลสถานการณ์ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคประสานจังหวัดในการบูรณาการดำเนินงานและประสานให้จังหวัดมีการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการเกิดจุดความร้อน PM2.5 และหมอกควันข้ามแดน

สำหรับการดำเนินงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ปี 2565 นับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เริ่มเกิด



3,717 จุด ในส่วนของผลการลดปริมาณเชื้อเพลิงด้วยวิธีชิงเก็บลดเผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565)

กรมป่าไม้ ดำเนินการพื้นที่ชิงเก็บได้จำนวน 11,261.50 ไร่ จัดเก็บเชื้อเพลิงได้จำนวนปริมาณ 708.24 ตัน ในส่วนของกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กำลังรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติงานตามมาตรการอย่างเข้มข้น ทั้งการเฝ้าระวัง การจัดทำแนวกันไฟ การจัดชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าดับไฟ การดูแลสุขภาพประชาชน เป็นต้น

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังไฟป่า-หมอกควัน ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 โดยให้

ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อในพื้นที่ภาคตะวันออก และจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในอนาคต กรมควบคุมมลพิษได้ประสานและรายงานสถานการณ์ปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียน ในการขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดปัญหาการเผาในที่โล่งตามแบบฟอร์มของอาเซียน โดยมีการรายงานและแจ้งปัญหาหมอกควันข้ามแดน รวมทั้งสิ้น 27 ครั้ง

ล่าสุดสำนักเลขาธิการอาเซียนได้ประสานแจ้งเวียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้ประเทศเพื่อนบ้านทราบแล้วในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยประชาชนสามารถติดตามการรายงานคุณภาพอากาศได้ผ่านทางเว็บไซต์ [Air4Thai.com](http://Air4Thai.com) และแอปพลิเคชัน [Air4Thai](http://Air4Thai)

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 13 มีนาคม 2565

ปีที่: 31 ฉบับที่: 11428

Col.Inch: 11.98 Ad Value: 13,178

ภาพข่าว: ส่งเสริมเกษตรกร

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 39,534

คลิป: ชาว-ดำ



ส่งเสริมเกษตรกร - นายเนตร ชันคำ พัฒนาการอำเภอท่าตะเียบ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะเียบ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลัก ปรับเปลี่ยนอาชีพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาในการประกอบอาชีพ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 13 มีนาคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14927

หน้า: 4(บนขวา)

Col.Inch: 18.06

Ad Value: 16,254

PRValue (x3): 48,762

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ยกระดับรายได้เกษตรกร

# บุคคล แนวหน้า



ยกระดับรายได้เกษตรกร : ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ต้อนรับ  
ประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่มาเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือ  
เกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคโควิด สกิน ในโค-กระบือ พร้อมมอบโคโครงการ  
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่ อบต.บ้านโนน จ.ขอนแก่น



## 'แพลตฟอร์มแห่งโอกาส' โอกาสดีๆของSMEsไทยที่ไม่ควรพลาด

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจผู้ประกอบการ SME และกลุ่มเกษตรกรไทย ด้วยเหตุนี้ 3 ธุรกิจค้าปลีกในเครือซีพี ประกอบด้วย เซเว่น อีเลฟเว่น แม็คโคร และโลตัส จึงตัดสินใจร่วมมือกันเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ "SME Online Business Matching ครั้งที่ 1" ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 นี้ ซึ่งถือเป็นการนำร่องนโยบาย "แพลตฟอร์มแห่งโอกาส" ของเครือซีพี เพื่อช่วยส่งเสริมให้เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ พัฒนาศักยภาพ พร้อมกับเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

โดยครั้งนี้ธุรกิจค้าปลีกในเครือซีพีทั้งสามแบรนด์ใหญ่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและเกษตรกร

ไทย นำเสนอสินค้าทุกประเภททั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อจัดจำหน่ายใน เซเว่น อีเลฟเว่น แม็คโคร และโลตัส รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ ในเครือข่ายของเครือซีพี

ในการนี้ เวทีจับคู่ธุรกิจ SME Online Business Matching จะจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีไทยและเกษตรกรได้เข้าถึงช่องทางการตลาดที่แข็งแกร่งและหลากหลายในเครือข่ายของเครือซีพี โดยได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้เอสเอ็มอีและเกษตรกร และยังประกอบด้วยแจกแจงสินค้าที่ตลาดต้องการเพื่อเป็นลายแทงให้แก่ผู้ประกอบการฯ ซึ่งหมวดสินค้าที่ตลาดต้องการครอบคลุมมีทั้งกลุ่มอาหารสด กลุ่มอาหารแห้ง-เครื่องดื่มน้ำ และกลุ่มสินค้าอุปโภค

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ และมีความ

พร้อมในการก้าวสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด เครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมจะสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ เสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานสินค้า คุณภาพ และการผลิตให้มีความพร้อมสำหรับการวางจำหน่าย และขยายตลาดในอนาคต และสำหรับรายที่ยังมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านการพิจารณา นั้น สามารถเข้าอบรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านค้าปลีกได้กับ CP University ซึ่งได้จัดหลักสูตรสำหรับธุรกิจค้าปลีกรองรับไว้ด้วย

หากผู้ประกอบการรายย่อยท่านใดที่สนใจและมีคุณสมบัติเป็น SMEs ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. หรือเป็นเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งจะเรียนรู้และพัฒนา มีนวัตกรรมและความแตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและมีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อการจัดส่งให้โมเดิร์นเทรด... ไม่ควรพลาดโอกาสดีๆ แบบนี้

**พงษ์พันธุ์**



## ตรวจสอบประกันรายได้เกษตรกร จ่ายเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 22

13 มี.ค. 2565 เวลา 8:15 น. | 78



เช็คที่นี่! ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ธ.ก.ส. จ่ายส่วนต่าง "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 22)

จากที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ลงวันที่ 4 พ.ย. 2564 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "ธ.ก.ส." ซึ่งเป็นเงินเยียวยา ช่วยเหลือชาวนาไปแล้วนั้น

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ติดตามความคืบหน้า ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการมาถึง **งวดที่ 22** แล้ว

ล่าสุด กรรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 22) ดังนี้





# กรุงเทพธุรกิจ

## ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

- "ประกันรายได้เกษตรกร" จ่ายเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 21
- เช็กที่นี่! "ประกันรายได้เกษตรกร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 20

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 22) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 4-10 มีนาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 11,994.39 บาท
- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 10,485.53 บาท
- ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 8,414.12 บาท
- ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 9,572.11 บาท



ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา "ประกันรายได้เกษตรกร" กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 22 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ดังนี้

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 2,005.61 บาท
- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 514.47 บาท
- ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 1,585.88 บาท
- ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 2,427.89 บาท



# กรุงเทพธุรกิจ

## ช่องทางตรวจสอบเงิน "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 22

1. เข้าสู่เว็บไซต์ (คลิก) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 ต.ค. 2564 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565

ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ

เลขประจำตัวประชาชน

ค้นหา

ผลการรับการสนับสนุน

โครงการ	เลขที่บัญชี	วันที่โอน	สาขาอกส.	สถานะ
---------	-------------	-----------	----------	-------

## “ทุเรียน” ตะวันออกกลิ่นวีดแสนล้ำน รัฐบาล เมินเจรจา “ทางรอด”

วันที่ 13 มีนาคม 2565 - 07:20 น.



นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วัน ผลผลิต “ทุเรียน” ในภาคตะวันออก แถบจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยองจะเริ่มทยอยออกมา และจะออกมากที่สุดช่วงเดือนพฤษภาคม

ผลผลิตทุเรียนส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปขายยังตลาดจีน และได้ราคาดี สามารถสร้างรายได้ ให้ผู้ประกอบการเป็นกอบเป็นกำกว่า “แสนล้านบาทต่อปี”

ถึงปีนี้นักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6) บอกว่า ผลผลิตทุเรียนจะมีมากถึง 740,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึง 240,000 ตัน ซึ่งน่าจะเป็นข่าวดี มีสินค้าขายเพิ่ม เม็ดเงินรายได้มหาศาลรออยู่ข้างหน้า

แต่ในความเป็นจริงปีนี้ทั้งเกษตรกรชาวสวน และผู้ส่งออกทุเรียนภาคตะวันออกกำลังกังวล อย่างหนัก เพราะหวั่นเกรงปัญหาใหญ่เบื้องหน้า ! จากท่าเรืออาจพลิกเป็นวิกฤตเสียหาย หนัก !

เพราะหลังจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลกลางจีนประกาศใช้นโยบายควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ภายในประเทศให้เป็นศูนย์ หรือ zero tolerance โดยใช้วิธี RT-PCR ตรวจสอบเชื้อโควิดกับสินค้านำเข้าจากทุกประเทศ ซึ่งการตรวจด้วยวิธีดังกล่าว กว่าผลตรวจจะออกใช้เวลาหลายชั่วโมง

ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 มีรถบรรทุกสินค้าจากประเทศต่าง ๆ ไปจอดรอติดที่ ด่านทางเรือ 14-15 วัน หนักสุดด่านทางบก 4 ด่าน ได้แก่ โห่ยวี่กวน ดงซิ่น รถไฟผิง เสี่ยง และโมฮัน มีรถติดถึง 4,000-5,000 คัน ที่ผ่านมามีรถขน “ลำไย” และ “ทุเรียน” จากภาคใต้ ต้องจอดรอนานสุดเป็นเดือนมาแล้ว ทำให้ลำไย ทุเรียน นำเสียหาย ขาดทุน กันมาตลอดช่วงปลายปี 2564

ที่สำคัญหากจีนตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิดในตู้สินค้าใด ตู้สินค้านั้นจะถูกทำลาย และผู้ส่งออกรายนั้นอาจจะถูกยึดใบอนุญาตนำเข้าและถูกตัดหมายเลข DOA ที่ขึ้น ทะเบียนส่งออกกับจีน



หลังจากนั้นจีนจะ "ปิดด่านต่อ" โดยไม่แจ้งกำหนดการเปิดด่านที่แน่นอน จีนจะปิด ๆ เปิด ๆ ด่านเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ส่งออกไทยหวังว่า หลังจบกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 4-20 กุมภาพันธ์ 2565 จีนจะผ่อนปรนในการนำเข้าสินค้า แต่ความจริงจีนยังเข้มงวดหนักเช่นเดิม

ก่อนหน้านี้จีนจะเข้มงวดเรื่องโควิด-19 เป็นศูนย์ จีนออกมาตรการควบคุมคุณภาพผลผลิตผลไม้ของไทย คุมเรื่องศัตรูพืช สารพิษตกค้าง การติดเชื้อปนเปื้อนจะถูกะรับการส่งออก โดยขอมาตรวจโรคศบรหรือล้าง ทุก 2 สัปดาห์ หากไม่ผ่านจะถูกะรับการส่งออกทันที ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในการส่งออกสินค้าไปประเทศจีนอยู่แล้ว

ที่ผ่านมาผู้ส่งออกผลไม้และหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออก พยายามค้นหาทางออก โดยเร่งทำมาตรการ zero COVID เช่นเดียวกันจีนจะมีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสก่อนส่งออก

และอยากขอให้จีนเปิดช่อง green lane ทางบก ทางนำเข้าสินค้าไทยผ่านได้เร็วขึ้น รวมถึงขอให้จีนเปิดเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ภายในเดือนเมษายน พฤษภาคม 2565 จากที่จีนบอกจะเปิดให้ขนส่งได้กลางปี 2565

เพราะเกรงว่าช่วงที่ผลผลิตทุเรียนออกมากเดือนพฤษภาคม จะมีรถบรรทุกส่งออกไปจีนเฉลี่ยวันละ 1,000 ตู้/วัน หากรถไปติดหน้าด่านนาน ทุเรียนไทยจะเสียหายมหาศาล

อย่างไรก็ตาม ปัญหาและข้อเรียกร้องทั้งหมดได้แจ้งให้คนระดับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์รับทราบมาตั้งแต่ปลายปี 2564

แต่ดูเหมือนไม่มีสัญญาณความคืบหน้าใด ๆ ทั้งที่ทุเรียนกำลังจะสุกอีกไม่กี่วัน มูลค่าทุเรียนที่จะสร้างรายได้กว่า 100,000 ล้านบาทในปีนี้อาจจะกลายเป็นสูญเสียแสนล้านบาทไปในพริบตา... "ทางรอดเดียวรอดใจ" ผู้นำรัฐบาลไทยต้องเร่งไปเจรจากับรัฐบาลจีน



## ห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง รัฐบาลสั่งเตรียมพร้อม บริหารจัดการน้ำให้พอ

### บริหารจัดการน้ำให้พอ

รัฐบาลกำชับทุกหน่วยงานรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง เตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรช่วงฤดูแล้ง พร้อมติดตามควบคุมต้นทุนราคาสินค้าเกษตร สินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ตามที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่จะได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่เข้าสู่ฤดูร้อนต่อเนื่องถึงฤดูแล้ง จึงได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง เตรียมมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 กำชับให้วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ศักยภาพน้ำ ความเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมให้เร่งรณรงค์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกด้านให้กับเกษตรกรและแจ้งเตือนเกษตรกรทราบทุกระยะ

นายกรัฐมนตรี ยังกำชับให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่จำเป็นต่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน ให้มีการควบคุมต้นทุนราคาสินค้าเกษตร สินค้าจำเป็น ทั้งผักสด เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่อย่างใกล้ชิด เพราะขณะนี้หลายรายการมีปัญหาผลผลิตขาดแคลน และราคาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ร้อนและแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง โดยขอให้ลงพื้นที่ไปสำรวจแหล่งผลิต แหล่งเลี้ยง เพื่อตรวจสอบแนวโน้มผลผลิตที่สะท้อนความเป็นจริง เพื่อเตรียมการรับมือได้ล่วงหน้า

นายธนกร กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันภาครัฐยังเตรียมการในเรื่องการเตรียมพร้อมแหล่งน้ำต้นทุนรองรับการผลิตน้ำอุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง โดยเมื่อ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยได้ทำ MOU ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนไว้รองรับสำหรับการผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนการอุปโภคและบริโภค ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง

“จากข้อมูลสถานการณ์น้ำของไทยในปี 2564 มีฝนตกชุกและปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ส่วนใหญ่ฝนตกในพื้นที่ได้เขื่อน ซึ่งไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่รองรับน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย อาจส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ ซึ่งท่านนายกฯ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงและส่วนที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม เพื่อให้สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการดำรงชีพของประชาชนน้อยที่สุด”



# ปลื้ม! ชาวดูไบตอบรับผลไม้ไทย เตรียมปักหมุดในตลาดตะวันออกกลาง

Like Share 2 Save 0

สยามรัฐออนไลน์ 13 มีนาคม 2565 16:54 น. เกษตร



กรมส่งเสริมการเกษตร จัดแสดงและชวนชิมสินค้าเกษตรคุณภาพ ในงาน World Expo 2020 Dubai สร้างโอกาสปักหมุด เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง

วันที่ 13 มี.ค.65 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข ภายใต้ธีมงาน Digital for Agri-Dev โดยนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพจากประเทศไทยมาจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ได้รู้จัก เยี่ยมชม และเข้าใจถึงวัฒนธรรมความเป็นมาด้านการเกษตรของไทย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเกษตรในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต ผ่านระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายด้านการเกษตรและอาหาร 3S คือ Safety Security และ Sustainability ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรไทย ซึ่งขณะนี้เกษตรกรไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และตลาดโลก







ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข ภายใต้ธีมงาน Digital for Agri-Dev จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2565 ณ พื้นที่ส่วนสาธิตตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2020 Dubai โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรไทย ซึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมการเกษตร โดยสินค้าเกษตรที่คัดเลือกไปจัดแสดงและให้ทดลองชิม นอกจากทุเรียน และมังคุด ซึ่งชาวตะวันออกกลางรู้จักกันดีอยู่แล้ว ยังได้คัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพ ที่ต้องการจะผลักดันให้เข้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะม่วงน้ำดอกไม้ ชมพูทับทิมจันทร์ กลัวย่นน้ำว่า ส้มโอ และอาหารกลุ่ม Novel Food เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด รวมทั้งหมักดองกว่า 20 ชนิดสินค้า นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงเรื่องราว (Story) ให้เห็นการเชื่อมโยงการนำทักษะดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนห่วงโซ่การผลิตอีกด้วย



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลผลิตทางการเกษตรที่คัดเลือกมาจัดแสดง นอกจากจะเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูงและได้มาตรฐานแล้ว ยังเป็นผลผลิตที่มีการประณีตแล้ว น่าจะสอดคล้องกับรสนิยม หรือความชอบของผู้บริโภคแถบนี้ รวมทั้งมีโอกาสในการเติบโตหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลางได้ ซึ่งผลจากการประเมินภาพรวมกิจกรรมดังกล่าว พบว่า ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่ให้การตอบรับสินค้าเกษตรไทยดีมาก โดยเฉพาะกลุ่มไม้ผลที่มีให้เลือกชิมทั้งแบบสด แบบอบแห้ง และแบบทอดกรอบ เนื่องจากมีสีสันสวยงาม รูปร่างแปลกตา สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงานได้ดี

ประกอบกับมีรสชาติที่โดดเด่น และมีความหลากหลาย การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงนับเป็นประโยชน์ในการทดลองสินค้าเกษตรไทยใหม่ๆ ในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อเตรียมพร้อมและขยายสินค้าไปยังตลาดที่มีศักยภาพ มีกำลังซื้อสูง และมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการไทย และยังคงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดหลักเพียงตลาดเดียวได้อีกด้วย